








อัญชลี วานิช เทพบุตร 
กับบทบาทเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก

ผู้หญิงหัวใจแกร่งที่มุ่งมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยผู้นี้ เดินทางบนเส้นทางสายการเมือง
มาอย่างยาวนานจากบทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องจากภูเก็ต
มาหลายสมัย ไปจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชนกระทั่งมาถึงบทบาทล่าสุดในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วารสารไทยคู่ฟ้าจะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับตัวตนและความคิดของ อัญชลี วานิช เทพบุตร
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
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หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
	 ส่ วน ใหญ่ เป็ นกา รสานงานต่ อจากท่ าน	
กอร์ปศักดิ์	 สภาวสุ	 ตำแหน่งเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี	สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการผลักดันนโยบาย
รัฐบาลให้เป็นรูปธรรม	 ยกตัวอย่างเช่น	 ตอนนี้มี	
คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล	 ได้เพิ่มการทำความเข้าใจระหว่างนายก
รัฐมนตรีกับส่วนราชการ	 โดยใช้วิธีประชุมทางไกล	
(Video	 conference)	 โดยให้ภาคประชาชนเข้าร่วม
ประชุมด้วยทุกครั้ง		

	 งานที่สองคือ	 การให้สำนักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี	 (สลน.)	 เป็นองคาพยพช่วยขับเคลื่อน		
และแบ่งเบาภาระของท่านนายกฯ	 โดย	 สลน.
ต้อง เป็นหน่ วยงานที่ ผลักภารกิจออกไปเป็น	
รูปธรรม	ส่วนอีกบริบทหนึ่งคือ	การรับดูงานอื่นๆ	เช่น	
มาบตาพุด	คณะกรรมการชุดต่างๆ	มาตรการต่างๆ	
ที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด	 เรื่องของขวัญ	 9	 ชิ้น	
ก็เป็นงานใหม่	 เป็นคล้ายๆ	 งานโครงการที่ได้รับ	
มอบหมายเป็นกรณีพิเศษ	 นอกจากนั้นก็มีเรื่อง
กองทุนหมู่บ้าน	 สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์		
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 OTOP	 รวมถึง	
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่เป็นเรื่องต่อเนื่อง	
เช่น	 การเยียวยาเหตุการณ์ที่ราชประสงค์	 เป็นต้น	
หรื อการร้ อง เ รี ยนที่ ประชาชนเดินทางมาหา	

ท่านนายกฯ	 เองที่ทำเนียบ	 ต้องทำหน้าที่ เป็น	
ผู้ประสานงานและหาเจ้าภาพแก้ไขปัญหาให้เสร็จ	
แล้วนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	 เช่นล่าสุดเรื่อง
กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร	 และโครงการฝายราษีไศล	
ซึ่งเรียบร้อยไปแล้ว		

ของขวัญ9ชิ้น
	 ของขวัญ	 9	 ชิ้น	 เป็นเรื่องที่ท่านนายกฯ	 ตั้งใจ
มาก	 ซึ่งจากนโยบายปฏิรูปประเทศไทย	 พบว่า

ประเทศเรามีความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับเรื่อง
คุณภาพชีวิตของประชาชน	 และความเหลื่อมล้ำ
เรื่องรายได้	 เราทราบดีว่าประชากรที่มีรายได้สูง
มากๆ	มจีำนวนนอ้ย	ประมาณ	20%	แตภ่าคเกษตรกร
ระดับล่างหรือกลางมีฐานจำนวนมาก	 เกือบ	 80%	

ความเหลื่อมล้ำของความรวยและจนมีตัวเลข	
ที่ห่างกันไปเรื่อยๆ	 จึงเป็นที่มาของการจัดการหนี้
นอกระบบ	 นอกจากนี้ยังมีการจัดการแรงงาน
นอกระบบ	 เช่น	 วินมอเตอร์ไซค์	 และแท็กซี่	 เพื่อให้
สามารถเข้าถึงแหล่งทุน		

		 นอกจากนี้ 	 ท่ านนายกฯ	 หวั ง ไว้สู งสุดว่ า		
ทำอย่างไรให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันในชีวิต	
จึงเป็นที่มาของโครงการที่ว่าตั้งแต่ เกิดถึงตาย		
รัฐจะจัดสังคมสวัสดิการให้พี่น้องประชาชน	 ในสิ่งที่

รัฐเองสามารถรับภาระได้	 เมื่อคลอดมาแล้วมี	
การเติมเต็มเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 หรือจัดศูนย์
ดูแลเด็กในโรงงาน	 สถานที่ประกอบการ	 โครงการ
เรียนฟรี	15	ปี	เพื่อให้สอดรับกัน	

		 ต่อมาคือเรื่องแรงงาน	 ซึ่งขณะนี้รัฐให้ของขวัญ
แก่แรงงานนอกระบบ	กล่าวคือประชาชนที่ประกอบ
ธุรกิจเอง	พี่น้องประชาชนที่ต้องการเลือกซื้อประกัน
สังคมให้ตัวเอง	 สามารถเข้ามาช่องทางนี้ได้	 ซึ่งเป็น
มิติใหม่ในภาคประชาชน	 ส่วนคนที่ช่วยเหลือรัฐ	
คือ	 อสม.	 โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดูแล	
เรื่องสาธารณสุข	 รัฐได้ให้ค่าตอบแทน	 600	 บาท	
ต่อเดือน	 พอแก่ชราลงก็เป็นเรื่องของเบี้ยยังชีพ	
ผู้สูงอายุเดือนละ	 500	บาท	และในช่วงเวลาตั้งแต่
ทำงานจนถึงเป็นผู้สูงอายุ	 รัฐจะเข้ามาดูแลเรื่อง
กองทุนสวัสดิการเชื่อมต่อกับองค์กรปกครอง	
ส่วนท้องถิ่น	 แต่เหนือสิ่งอื่นใด	ท่านนายกฯ	หวังให้
ทุกคนมีหลักประกันในชีวิต	จึงเป็นที่มาของ	“กองทุน
การออมแห่งชาติ”	 เรียกสั้นๆ	 ว่า	 กองทุนบำนาญ
ภาคประชาชน	 เป็นวิธี ใหม่ตามกฎหมาย	 คือ
ประชาชนใส่เงินเข้าไปเท่าใด	 รัฐก็ใส่เท่านั้น	 เช่น		
ต่อเดือนประชาชนให้	 100	บาท	 รัฐก็ให้	 100	บาท	
ฝากออมไปเรื่อยๆ	 เมื่ออายุ	 60	 ปี	 สามารถนำเงิน
ออกมาเป็นบำนาญภาคประชาชนได้เลย	 แต่หาก
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เราต้องรู้หน้าที่ตัวเองก่อน และตั้งใจว่าเป้าหมายของเราคืออะไร  
บริหารจัดการงานและเวลาให้สอดคล้องกัน  

นอกจากนี้ต้องอดทนและขยัน เพราะเวลาเรามีเท่ากันหมด  
เพียงแต่ว่าใครจะเก็บเกี่ยวทำงานได้มากที่สุด 

 

เสียชีวิตก่อนอายุ	 60	 ปี	 ให้แจ้งไว้ว่าจะให้ตกทอด
เป็นมรดกแก่ใคร	และรัฐจะจ่ายให้ผู้รับมรดกต่อไป		

	 นอกจากนี้	 ยังมีเรื่องของสตรีและผู้สูงอายุ	
รวมถึงการควบคุมราคาสินค้า	 ท่านนายกฯ	 ได้ดูไว้
ครอบคลุมมากในการสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง	
ท่านมองว่าอาชีพหลักของคนไทย	 คือการเกษตร
และการท่องเที่ยว	 จึงเข้าไปแก้ไขที่ปัญหาคือ	 เรื่อง
ระบบชลประทานและราคาสินค้าเกษตร	 จะมีการ
ประกันรายได้เกษตรกร	 ซึ่งเป็นผลงานที่เกษตรกร
ชื่นชมมากที่สุด	 นอกจากนั้นเป็นเรื่องการส่งออก	
พืชผลทางการ เกษตรด้ วยรถไฟความเร็ วสู ง	
เพราะต่อไปตลาดส่งออกใกล้ที่สุดคือจีน	ทำให้เกิด

เส้นทางรถไฟคุนหมิง-ลาว-หนองคาย-โคราช-
กรุงเทพฯ	เป็นรถไฟที่มีความเร็ว	200	กม.	ต่อชั่วโมง	
ขนถ่ายผลิตภัณฑ์เกษตรไปจีน	และรับนักท่องเที่ยว
จากจีนเข้ามาไทย	 ตลอดจนสายอุตสาหกรรมจาก	
กรุงเทพฯ-มาบตาพุด	 จ.ระยอง	ซึ่งมีความเร็วสูงกว่า	
ใช้เวลาน้อยกว่า	 เนื่องจากจะมีผู้ใช้บริการจำนวน
มากกว่า	 และสามารถจ่ายค่าบริการได้สูงกว่า
ส่วนเส้นทางสายที่ยาวที่สุด	 คือจากกรุงเทพฯ	 ไป
ปาดังเบซาร์	 เมื่ออาเซียนรวมเป็นหนึ่งในอนาคต	
หากจีนจะลงมาลาวแล้วเข้าไทย	 ต่อไปสิงคโปร์	
และมาเลเซีย	 ก็จะขอต่อเส้นทางนี้แน่นอน	 ส่วน	
เรื่องการท่องเที่ยว	 ต้องยอมรับว่าเราได้รับความ	
ร่วมมือที่ดีจากทางภาคเอกชนอยู่แล้ว	 รัฐบาลมี	
หน้าที่เพียงช่วยเหลือโดยการส่งเสริมและบูรณะ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ	และสร้างจิตสาธารณะ
แก่ประชาชน	


ปรัชญาในการบริหารงาน
	 ที่ปฏิบัติมาตลอดคือการทำหน้าที่ของตนเองให้
ดีที่สุด	 สมบูรณ์ที่สุด	 และทุ่มเท	บริหารจัดการเวลา	
กับการจัดความสำคัญของงานที่ต้องทำให้ชัดเจน	
เราต้องรู้หน้าที่ตัวเองก่อน	 และตั้งใจว่าเป้าหมาย
ของเราคืออะไร	 บริหารจัดการงานและเวลาให้
สอดคล้องกัน	 นอกจากนี้ก็ต้องอดทนและขยัน	
เพราะเวลาเรามีเท่ากันหมด	 เพียงแต่ว่าใครจะ	

เก็บเกี่ยวทำงานได้มากที่สุด	 บางครั้งระบบราชการ	
มีรายละเอียดมาก	อย่างเช่นเมื่อมีมติ	 ครม.	 ออกมา
แล้ว	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ส่งมติ	
ไปยังหน่วยงานต่างๆ	แต่บางครั้งก็จำเป็นต้องตาม
ไปดูถึงผลการดำเนินงาน	 ถ้าเป็นภาคธุรกิจเอกชน	
ขั้นตอนจะสั้น	 แต่ของราชการนั้นยาวเกินความ
จำเป็น	 จึงใช้วิธีของเอกชนมาตัดหลายๆ	ขั้นตอนให้
สั้นลง	 ราชการมีจุดอ่อน	 คือเรื่องของระเบียบและ
เอกสาร	 และการไม่คิดนอกกรอบ	 หากพยายาม	
คิดและนำเสนอ	ตัดช่องที่ไม่สำคัญออกบ้าง	ก็จะไป
ได้เร็ว	 ควรมีการออกแบบให้เหมาะสมกับตัวเอง	
กับพื้นที่	 ต้องมีคนกล้ารับผิดชอบในเรื่องนี้	 และคิด
ร่วมกัน		
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การศึกษา
• ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์

• เนติบัณฑิตไทย

• ปริญญาโทสาขากฎหมายพาณิชย์นาวี
 มหาวิทยาลัยทูเลนสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโทสาขากฎหมายทั่วไปมหาวิทยาลัย
 ทูเลนสหรัฐอเมริกา


ประสบการณ์การทำงานการเมือง
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต3สมัย
 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2535-2543

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 ปีพ.ศ.2544-2547

• ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
 และสหกรณ์เมื่อ4ตุลาคมพ.ศ.2535

• รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
 สภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2544-2547

• นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
 เมื่อวันที่14มีนาคมพ.ศ.2547-2551

• กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

• เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์

• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพ.ศ.2552-2553

• เลขาธิการนายกรัฐมนตรี(ปัจจุบัน)


รางวัลความสำเร็จ
• สตรีดีเด่นด้านการเมือง
 จากสถาบันวิจัยบทบาทหญิง-ชาย

• การบริหารจัดการที่ดีของกรมส่งเสริมปกครอง
 ท้องถิ่นประจำปี2547และประจำปี2548

• การมีส่วนร่วมและโปร่งใส
 ของสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2548

• รางวัลพระปกเกล้าทองคำ
 สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 ของประชาชนประจำปี2549









ความกดดันในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หญิงคนแรก
	 ไม่ค่อยกดดัน	 คิดเพียงแค่ว่าภารกิจนี้จะทำ	
ไหวไหม	ทันไหม	 เรามีกำหนดเวลาที่จะทำทุกอย่าง
ให้เป็นรูปธรรม	 โชคดีที่เคยทำงานเป็นรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีของรองนายกรัฐมนตรี	 (กอร์ปศักดิ์	
สภาวสุ)	 ซึ่งทำหน้าที่แบบหนึ่ง	 คือดูภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม	มีความเข้าใจบริบททั้งหมด	 และต่อมาได้
เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 ภายใต้นายก
รัฐมนตรี	 ซึ่งท่านเลขาฯกอร์ปศักดิ์	 เป็นเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี	 จึงได้มาทำงานใกล้ชิดกับสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 ทำให้เข้าใจและที่ผ่านมา
ท่านเลขาฯ	 กอร์ปศักดิ์	 ได้ให้ความกรุณาไว้วางใจ
มาก	 ท่านเป็นนักบริหารจัดการมืออาชีพ	 มีระบบ	
การจัดการที่ดี	 ทำให้เรารู้งาน	 พอได้รับแต่งตั้ง	
เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอง	 ก็ทราบเลยว่าจะ	
เติมเต็มอะไรให้สมบูรณ์	

ความคิดเห็นต่อสำนักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี(สลน.)
	 สลน.	 ช่วยได้มากในบริบทต่างๆ	 ควรแบ่งกัน
ประสานงานกับกระทรวง	ทบวง	กรม	 เช่น	ของขวัญ	
9	ชิ้น	ซึ่งมีความสำคัญมาก	และต้องการการตามติด
อย่างใกล้ชิด	 อาจจะทำงานควบคู่กับสภาพัฒน์	
เป็นต้น	ในเรื่องอื่นๆ	เช่น	มาบตาพุด	กองทุนหมู่บ้าน	
การปฏิรูปการศึกษา	หรือ	 การประชุมทางไกล	 ก็ได้
รับความร่วมมือดี	 เพราะนายกรัฐมนตรีแต่ละท่าน

ให้ความสำคัญไม่เหมือนกัน	 เช่น	 ให้ความสำคัญ
เรื่องสังคม	 เราอาจแบ่งกันได้ว่าใครจะเข้ามาช่วย	
ไม่ต้องยึดติดว่าอยู่หน่วยงานไหน	 บางครั้ง	 สลน.	
ต้องอัพเดทข้อมูลเร็ว	 และเปิดหูเปิดตาตลอดเวลา	

และควรติดตามรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับ
นายกฯ	 อภิสิทธิ์	 เพราะจะทำให้รู้นโยบายนายก
รัฐมนตรีได้ทันที	



ฝากถึงคนทำงาน
	 ขอให้กำลังใจ	และเข้าใจว่า	สลน.	 เป็นอย่างไร	
โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่น่าแยกเป็นสำนัก	ต้องเข้าใจใน
เนื้อหาเดียวกันหมด	ต้องหมั่นประชุมและเติมเต็ม
องค์ความรู้ให้กับคนในสำนักงาน	 รวมไปถึงเรื่อง
จิตสำนึกรักองค์กร	ซึ่งมีความสำคัญมาก		•
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ผลการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  
•	 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 (GDP)	 เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ	 7.9	 ในปี	 2553 จากที่  
 เคยชะลอตัวลงอย่างรุนแรงติดลบที่ร้อยละ 2.33 ในช่วงเดียวกันก่อนรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ 

•	 อัตราของคนว่างงานลดลงเหลือเพียง	 343,000	 คน	 (0.9%) ในปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับ  
 ก่อนรัฐบาลเข้าบริหารประเทศในช่วงเดียวกันที่มีการคาดการณ์กันไว้ว่าอาจสูงถึง 2 ล้านคน 

•	 มูลค่าการส่งออกเทียบ	 พฤศจิกายน	 2551	 กับ	 พฤศจิกายน	 2553	 เพิ่มสูงขึ้นถึง	 17,700		 
	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากมูลค่าที่เคยส่งออก 11,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงก่อนรัฐบาล  
 เข้ามาบริหารประเทศ 

•	 จำนวนท่องเที่ยวเดือนเทียบปี	 2551	 กับ	 2553	 จะเห็นว่าสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง	 15.2		 
	 ล้านคน	 ในปี	 2553 เมื่อเทียบกับปี 2551 อยู่ที่เพียง 14.6 ล้านคนเท่านั้น และมีนักท่องเที่ยว  
 เข้ามาเที่ยวสูงกว่าเป้า 

•	 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นในรอบ	2	ปีที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ	โดยเพิ่มขึ้น	 
	 สูงถึง	 1,002.90	 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกับที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศที่อยู่เพียง   
 449.96 จุด 

•	 ราคาสินค้าเกษตร	 จะเห็นได้ชัดเจนว่ามาตรการที่รัฐบาลได้ดำเนินการได้ส่งผลถึงเกษตรกร  
 รายย่อยที่ประกอบอาชีพหลักของประเทศได้อย่างทั่วถึงทุกภาค จะเห็นได้จาก 

 • ราคาข้าว เพิ่มสูงขึ้นเป็น 13,645 บาท/ตัน จากเดิมอยู่ที่ 12,755 บาท/ตัน เมื่อเปรียบเทียบ  
  ในช่วง 2 ปี ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ 

 • ราคาข้าวโพด เพิ่มสูงขึ้นเป็น 8.67 บาท/กก. จากเดิมอยู่ที่ 6.51 บาท/กก. เมื่อเปรียบเทียบใน  
  ช่วง 2 ปี ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ 

 • ราคามันสำปะหลัง เพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.25 บาท/กก. จากเดิมอยู่ที่ 1.16 บาท/กก. เมื่อ  
  เปรียบเทียบในช่วง 2 ปี ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ 

 • ราคายาง เพิ่มสูงขึ้นเป็น 117 บาท/กก. จากเดิมอยู่ที่ 34 บาท/กก. เมื่อเปรียบเทียบในช่วง 2 ปี   
  ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ 

 • ปาล์มน้ำมัน	 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 6.67 บาท/กก. จากเดิมอยู่ที่ 3.31 บาท/กก. เมื่อเปรียบเทียบใน  
  ช่วง 2 ปี ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ 

 

• 
ดำเนินมาตรการเร่งด่วน
 
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ


• 
วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
 

ให้เข้มแข็งและยั่งยืน


• 

ตั้งกฎเหล็ก
9
ข้อ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

•  

ใช้หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
ที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ



• 
เดินหน้าสู่การปฏิรูปประเทศ



เพื่อสร้างความปรองดองของชาติ

อย่างบูรณาการ


•  
เศรษฐกิจโลกวิกฤตรุนแรงมากที่สุด
 

ในรอบศตวรรษ


• 

ความขัดแย้งในสังคม
 
ที่เกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน



• 
สังคมมีความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมเป็นธรรม



• 
ปัญหาการว่างงานที่คาดว่าจะมีความรุนแรง
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ไทยเข้มแข็ง



ดำเนินนโยบายเพื่อประชาชนร่วมแก้ไขปัญหา 

•	 ลดภาระค่าใช้จ่าย	ไฟฟ้าฟรี	ประปาฟรี	รถไฟฟรี	รถเมล์ฟรี	เป็นการช่วย  
 ลดค่าครองชีพและมีรายได้จับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนให้เป็นสุขมากขึ้น 

•	 เรียนฟรี	 15	ปี	 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 5.7	 ล้านคน เป็นสวัสดิการรัฐต้องการ  
 สร้างชีวิตให้คนในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

•	 หลักประกันสุขภาพคนไทย	63	ล้านคน เป็นสวัสดิการรัฐที่ต้องดำเนินอย่าง  
 ต่อเนื่องและทั่วถึงคนไทยทั้งประเทศ 

•	 ค่าตอบแทน	อสม.	 976,343	คน เป็นสวัสดิการที่รัฐต้องการสร้างขวัญและ  
 กำลังใจให้กับข้าราชการท้องถิ่นได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

•	 ประกันรายได้เกษตรกร	 4	 ล้านราย	 36,498	 ล้านบาท เป็นมาตรการรัฐ  
 ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้มีรายได้อย่างเป็นธรรมและลดความ  
 เหลื่อมล้ำในสังคม 

•	 แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ	 แล้วเสร็จ	 กว่า	 6	 แสนราย	 เข้าโครงการแล้ว		 
	 1	 ล้านราย เป็นมาตรการที่รัฐได้ให้ความสำคัญกับผู้มีรายได้น้อยได้เข้าใจถึง  
 กิจกรรมที่สร้างรายได้ลดรายจ่ายอยู่อย่างพอเพียง (ใช้หมอหนี้แนะนำ) 

•	 โฉนดชุมชน	 อนุมัติแล้ว	 35	 แปลง เป็นมาตรการรัฐที่ต้องการช่วยเหลือ  
 ให้ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยเฉพาะผู้ไร้ที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรรม 

•	 ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	 ปรับปรุงโรงเรียน	 2,930	 แห่ง	 ปรับปรุงถนน	 
	 900	 สาย	 กว่า	 3,000	 กิโลเมตร เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ภาครัฐต้องการ  
 ช่วยเสริมโครงสร้างพื้นเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถรับการพัฒนาประเทศ  
 ในระยะยาว 
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•	 แก้ปัญหามาบตาพุด	 ตั้งกรรมการแก้ปัญหาและติดตามผล	 ครม.	 เห็นชอบ		
	 เก็บภาษีจากผู้ผลิตมลพิษ	 ภาครัฐตระหนักถึงภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก	
	 การพัฒนาที่ผ่านมา	 และเร่งแก้ไขปัญหาโดยยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนมาร่วม	
	 ดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	

•	 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบครัวละ	5,000	บาทแล้วกว่า	 6	แสนครอบครัว		
	 เป็นเงินกว่า	 3	พันล้าน	 เป็นมาตรการเฉพาะหน้าที่รัฐได้เร่งเยียวยาให้กับประชาชน	
	 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเท่านั้น	 แต่ภาครัฐยังมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก	
	 เช่น	การให้ความช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย	เป็นต้น	



อนาคตเพื่อสร้างความสุขให้สังคมไทย

•	 จัดตั้งธนาคารที่ดิน	 จัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกร	 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้าง	
	 ความเท่าเทียมและเป็นธรรมในสังคม	

•	 เตรียมพัฒนาระบบราง	 180,000	 ล้านบาท	พัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงร่วมกับจีน	 รถไฟฟ้า			
	 5	 สายรองรับ	 3.3	 ล้านคน	 เพื่อวางรากฐานรองรับการพัฒนาประเทศเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน	
	 ในอนาคต	

•	 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาถูก	 ถึงประชาชน	 40	 ล้านคน	 ในปี	 2558	 เพื่อสร้างโอกาส	
	 การเรียนรู้และความเท่าเทียมให้กับสังคมไทยได้ก้าวทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

•	 เตรียมประกาศแผนปฏิรูปประเทศไทย	 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน	 1	มกราคม	 2554		
	 เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สวัสดิการสังคม	 การเมืองและกระบวนการ	
	 ยุติธรรม	และการศึกษา	เพื่อสร้างความปรองดองให้กับคนไทยทั้งชาติ	
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	 ต้นเดือนมกราคม	2554	ที่ผ่านมา	รัฐบาลได้จัด
โครงการ	 “อุปสมบท	 999	 รูป	 เฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัว	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 5	 ธันวาคม	 2554	
โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี”	 ขึ้น	 ระหว่างวันที่	 9		
ถึงวันที่	 23	 มกราคม	 2554	 ณ	 วัดพระราม	 9	
กาญจนาภิเษก	 กรุงเทพมหานคร	 และวัดประจำ
จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ	โดยประกาศรับสมัคร
พุทธศาสนิกชนที่ มี จิตศรัทธาสมัคร เข้ าร่ วม	
โครงการฯ	ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
ธนัวาคม	2553	โดยจดัสรรจำนวนผูบ้วชในกรงุเทพ-
มหานคร	จำนวน	174	คน	และในภูมิภาค	จำนวน	
825	คน	 รวมทั้งสิ้น	 999	คน	 โดยนับเป็นโครงการ
ปฐมฤกษ์ของรัฐบาลในห้วงเวลาของเขตการ	
เฉลิมฉลองปีมหามงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	7	รอบ	5	ธนัวาคม
2554	 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2554	 จนถึง	
วันที่	31	ธันวาคม	2554	

โดย ณนทรฐพงศ สิริสระคู 

	 โครงการนี้มีที่มาอย่างไร	และได้รับความสนใจ
มากนอ้ยเพยีงใด	เราไดร้บัเกยีรตจิาก	นางพมิพเ์พญ็
เวชชาชวีะ	ภรยิานายกรฐัมนตร	ีประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 โดยคู่สมรส
คณะรัฐมนตรี	 ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดกิจกรรม	
ในครั้งนี้	

•	 ก่อนอื่นขอเรียนถามถึงแรงบันดาลใจใน	

การจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ		

ในครั้งนี้

	 คณะกรรมการฯ	มีความประสงค์จะเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้กระทำความดีถวายเป็นพระราช-
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ซึ่งได้ปรึกษา
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หารือกันแล้วเห็นว่า	 การอุปสมบทน่าจะเป็นกุศล
สูงสุดที่ประชาชนจะสามารถทำถวายได้	 โดยได้ยึด
เอาพระราชจริยวัตรขณะทรงพระผนวช	 เมื่อปี	
2499	เป็นต้นแบบในการจัดการอุปสมบทในครั้งนี้	

•	 กิจกรรมนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

มากน้อยเพียงใด

	 เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการปฐมฤกษ์	
ของเขตการเฉลิมฉลองปีมหามงคล	และเป็นการ
กระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล	 จึงได้รับ

ความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศเป็นจำนวน
มาก	ซึง่คณะกรรมการฯ	กไ็ดค้ดัเลอืกตามหลกัเกณฑ์
ที่กำหนด	จนได้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ทั้งสิ้น	999	คน		

•	 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหน

	 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	 ที่ต้องการ
กระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกระทำ
ความดีถวายเป็นพระราชกุศล	 ดังนั้น	 จึงจัดให้มี	
ผู้เข้าร่วมอุปสมบทจากทุกจังหวัด	 ทุกวัย	 และ	
ทุกสาขาอาชีพ	 ทั้ งข้าราชการ	 ทหาร	 ตำรวจ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 นักศึกษา	 อาสาสมัครกู้ภัย	
และประชาชนทั่วไป	 โดยผู้ เข้าร่วมโครงการฯ
ที่อายุน้อยที่สุดคือ	 22	ปี	 และมากที่สุดคือ	 87	ปี	
ซึ่งได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทพร้อมกันทุกจังหวัด	
ทั่วประเทศ	

...คณะกรรมการฯ มีความประสงค์  
จะเปิดโอกาสให้ประชาชน  

ได้กระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ซึ่งได้ปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า   

การอุปสมบทน่าจะเป็นกุศลสูงสุด  
ที่ประชาชนจะสามารถทำถวายได้... 

•	 กิจกรรมระหว่างการอุปสมบท	มีอะไรบ้าง

		 คณะกรรมการฯ	 ได้นำพระราชจริยวัตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ขณะทรงพระผนวช
มาเป็นต้นแบบ	 โดยมีพระอรรถกิจโกศล	 ผู้ช่วย	
เจ้าอาวาสวัดพระราม	9	กาญจนาภิเษก	กรุงเทพ-
มหานคร	 ได้กรุณาช่วยออกแบบหลักสูตรเพิ่มเติม
ความรู้ให้แก่ผู้อุปสมบท	 โดยได้เรียนเชิญวิทยากร
ที่เป็นทั้ง	 พระภิกษุ	 และผู้ทรงคุณวุฒิ	 มาบรรยาย
เกี่ยวกับพุทธศาสนา	 การครองตน	 และปรัชญา	
การดำเนินชีวิตในวิถีของความพอเพียง	 ระยะเวลา	
ในการอุปสมบทนี้รวมทั้งสิ้น	 15	 วัน	 ซึ่งเท่ากับ
จำนวนวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรง	
พระผนวช	เมื่อปี	2499	

•	 ผลการดำเนินโครงการเป็นที่น่าพอใจหรือไม่

		 ดิฉันคิดว่าประสบผลสำเร็จ	และเป็นที่น่าพอใจ	
เราได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย	ทั้งในส่วนกลาง	
และส่วนภูมิภาค	 สำหรับผู้ เข้าร่วมอุปสมบท
ทราบว่าหลายท่านมีความประทับใจ	 ที่ครั้งหนึ่ง	
ไ ด้ มี โ อ ก า ส บ ว ช ถ ว า ย เ ป็ น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล	
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 นอกจากนี้
ภาคเอกชนยังได้มีส่วนร่วมในการสมทบทุน	
เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องอัฐบริขาร	 และปัจจัย
ทำนุบำรุงวัดด้วย		 11



•	 ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมฯ	

คาดหวังอะไรจากการจัดโครงการอุปสมบทฯ		

ในครั้งนี้บ้าง

		 ดิฉันคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น	
ให้คนทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในปี	
มหามงคลนี้	 รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธ-
ศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป		

• อยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้

บ้างไหม

 เนื่ องจากปี	 2554	 นี้ 	 เป็นปีมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ผู้เป็นที่เคารพรัก
สูงสุดของปวงชนชาวไทย	จะเจริญพระชนมายุ	 84	
พรรษา	จึงอยากเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกท่าน

ให้ร่วมกันกระทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราช-
กุศล	ซึ่งความดีเล็กๆ	ที่แต่ละคนทำนั้น	จะรวมเป็น
ความดีอันยิ่งใหญ่	เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน	
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	 การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก	 (World	 Econo-
mic	Forum	หรือที่เรียกกันย่อๆ	ว่า	WEF)	ณ	เมือง
ดาวอส	 (Davos)	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เป็นเวที
การประชุมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง		
ในแต่ละปีมีผู้นำจากภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 และภาค
ประชาสังคมชั้นนำของโลก	 เข้าร่วมการประชุม
จำนวนมาก	 และแน่นอนว่าหนึ่งในบรรดาผู้นำ	
ภาครัฐที่ เข้าร่วมการประชุม	 คือ	 นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ	 นายกรัฐมนตรีของไทย	 ซึ่งได้ เคย
เดินทางไปร่วมการประชุมที่เมืองดาวอสมาแล้ว	
โดยได้รับความสำเร็จอย่างมากในการนำเสนอ	
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย	การเสริมสร้างความ
เขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัประเทศไทย	รวมทัง้บทบาท
ที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ	

	 และในปี	 2554	นี้	 นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทาง
ไปเข้าร่วมการประชุมอีกครั้ง	 เมื่อวันที่	 28	 -	 31	
มกราคมที่ผ่านมา	 อย่างไรก็ตาม	 เวทีการประชุม	
WEF	 เปน็เวททีีค่อ่นขา้งใหมส่ำหรบัคนไทยสว่นใหญ่
ไทยคู่ฟ้า	 ฉบับนี้	 จึงจะพาไปทำความรู้จักกับเวที
การประชุม	WEF	 ว่ามีความสำคัญอย่างไร	 และ

ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วม
ประชุมนี้	

ก้าวแรกของWEF

	 เวทีการประชุม	WEF	 เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อ
เดือนมกราคม	 2514	 ที่เมืองดาวอส	 ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของรีสอร์ตสกี	 บริเวณเทือกเขาแอลป์	 ประเทศ	
สวิตเซอร์แลนด์	 โดยใช้ชื่อว่าเวทีการบริหารจัดการ
ยโุรป	(European	Management	Forum)	เนือ่งจาก
ศาสตราจารย์	Klaus	Schwab	ผู้ก่อตั้ง	ซึ่งขณะนั้น
เป็นศาสตราจารย์ด้านนโยบายธุรกิจ	 (Business	
Policy)	 ที่มหาวิทยาลัยเจนีวา	ต้องการให้เป็นเวที
สำหรับนักธุรกิจชั้นนำของยุโรปที่จะมาพบปะ	
พูดคุยกัน	 เพื่อเรียนรู้วิธีบริหารจัดการธุรกิจของ
สหรัฐอเมริกา	 และนำมาพัฒนาภาคธุรกิจของ
ยุโรป	 หมายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในภาคธุรกิจ
ทั้งหมด	ทั้งผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พนักงาน	ชุมชนที่ตั้งของ
ธุรกิจ	และภาครัฐด้วย	โดยได้รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมาธิการยุโรป	 (European	Commission)	
และสมาคมอุตสาหกรรมยุโรป			

ขยายสู่ประเด็นเศรษฐกิจและสังคม

 ในปี	 2516	 การประชุมได้ขยายขอบเขต
การหารือไปสู่ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม	

โดยได้เชิญผู้นำทางการเมืองเข้าร่วมการประชุม
เป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม	 2517	 และอีก	 2	ปี
ต่อมา	ก็ได้เริ่มระบบสมาชิก	ซึ่งประกอบด้วยบริษัท
ชั้นนำของโลก	 1,000	 แห่ง	 รวมทั้งได้ริเริ่มการจัด
ประชุมตามภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลก		

		 ในปี	 2530	 เวทีการประชุมนี้ได้เปลี่ยนชื่อ	
เป็นเวทีเศรษฐกิจโลกหรือ	 WEF	 ตามที่รู้จักกัน	

ในปัจจุบัน	 และขยายขอบเขตการประชุมให้
ครอบคลุมถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความ	
ขัดแย้งระหว่างประเทศ	 และการเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน	 (Public	 -	 Private	
Partnerships)	 ซึ่งครอบคลุมภาคธุรกิจ	 ภาค
ประชาสังคม	และภาคการเมือง		

ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ

	 นอกจากการประชุมประจำปีที่เมืองดาวอส
แล้ว	WEF	 ยังมีการจัดประชุมตามภูมิภาคต่างๆ		
5	 แห่งทั่วโลก	 คือ	 ละตินอเมริกา	 ยุโรปและ
เอเชียกลาง	ตะวันออกกลาง	แอฟริกา	และเอเชีย
ตะวันออก		

		 ล่าสุดประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม	 WEF	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก	
ในกลางปีหน้า	 (ประมาณเดือนมิถุนายน	 2555)		
ซึ่งการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ	
การประชุม	 เป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นใน

สถานการณ์ทางการเมืองและศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของไทย		

SharedNormsfortheNewReality  

		 สำหรับการประชุมประจำปีนี้จัดขึ้นภายใต้
หัวข้อ	“Shared	Norms	for	the	New	Reality”	ซึ่ง

สะท้อนถึงความห่วงกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
และความสลับซับซ้อนของประเด็นต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา	 รวมทั้งการที่

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าและหลักการที่
ประชาคมโลกยึดถือร่วมกันได้คลายความน่าเชื่อ
ถือลง	 อันส่งผลให้ความเชื่อมั่นของสาธารณชน	
ต่อความเป็นผู้นำของรัฐ	 การเจริญเติบโตทาง

เรื่อง : ดวงสุดา ศรียงค์ 
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พันธกิจไร้พรมแดน



	 รวมทั้งได้แสดงความแข็งแกร่งของภาคเอกชน
ไทยในตลาดโลก	โดยนายกรฐัมนตรไีดน้ำภาคเอกชน
ที่เป็นสมาชิกของ	 WEF	 ร่วมเดินทางไปเข้าร่วม	
การประชุมครั้งนี้ด้วย	 อาทิ	 บริษัท	 ปตท.	 จำกัด	
(มหาชน)	 บริษัท	 การบินไทย	 จำกัด	 (มหาชน)
บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	จำกัด	 (มหาชน)	การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 และธนาคารกรุงเทพ	
จำกัด	 (มหาชน)	แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้นำ

ภาคธุรกิจไทยที่พร้อมจะสร้างเครือข่ายกับบริษัท
ระดับโลก	และยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำภาคเอกชน
ไทยจะได้พบกับผู้นำรัฐบาลต่างประเทศ	ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่ งต่อการขยายความร่วมมือ
ระหว่างกันในอนาคต	 ตลอดจนยังมีส่วนช่วยใน

การเสริมสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยในเวที
ระหว่างประเทศอีกทางหนึ่ง	

นโยบายเศรษฐกิจของไทยในเวทีโลก

	 ในการประชุมประจำปีนี้	 นายกรัฐมนตรีได้เปิด
โอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทรถยนต์ชั้นนำของ	
โลกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 เข้าพบ		
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของไทย
ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์	 วิสัยทัศน์
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของไทย	 เพื่อให้ไทย

เป็นผู้ผลิตรถยนต์ระดับ	 1	 ใน	 10	 ของโลกภายใน	
ปี	 2559	 นอกจากนั้ น	 นายกรัฐมนตรียั ง ได้
เข้าร่วมในการอภิปรายต่างๆ	 ซึ่งได้ชี้แจงเกี่ยวกับ	
การดำเนินการของไทยในการรักษาระดับราคา	
สินค้าโภคภัณฑ์	 โดยเฉพาะนโยบายประกันรายได้
เกษตรกร	 ภารกิจของรัฐในการสร้างโครงข่าย
สวัสดิการสังคม	 โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่นอกระบบ	

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่	 ตลอดจนได้
กล่าวถึงการเลือกตั้งในปีนี้ว่าจะเกิดขึ้นภายหลัง
กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นและบรรลุ
เงื่อนไขสำหรับการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม	

	 การประชุมระหว่างประเทศเป็นรูปแบบ	
การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบ
ใหม่ที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน	WEF	 ซึ่ง
แม้จะเป็นเวทีการประชุมระหว่างประเทศที่จัดขึ้น	
โดยภาคเอกชน	ก็มีความสำคัญเช่นกันในการช่วย

เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องเกี่ยวกับ
ประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับรู้	 โดยเฉพาะ

การแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของไทย
ที่จะก้าวไปพร้อมกับสมาชิกอื่นๆ	 ของประชาคม
เศรษฐกิจโลก	

เศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคต	
ลดลงไปด้วย		

	 ในการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้	 จึง

เป็นโอกาสอันดีที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์
ภายหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ	ซึง่นายกรฐัมนตรไีดก้ลา่วถงึ
ความทา้ทาย	3	เรือ่งในการสรา้งบรรทดัฐานรว่มกนั
(shared	norms)	คือ		

	 1.	 การมีค่านิยมร่วมกันในระดับโลก		

	 2.	 การมีกระบวนการทางการเมืองที่สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ	

	 3.	 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน	
ในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	

		 โดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางการสร้าง
ความเจริญเติบโตรูปแบบใหม่	 3	 ประการที่มี	
พื้นฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ	
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา	ดังนี้	

	 1.	 ความพอประมาณ	(moderation)	

	 2.	 การพจิารณาสิง่ตา่งๆ	อยา่งรอบคอบ	(mind-
fulness)	และ	

	 3.	 การมีคุณธรรม	(morality)		

WEF
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	 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของ
ทำเนียบรัฐบาล	บ้านพิษณุโลก	และบ้านมนังคศิลา	 ซึ่งเป็นสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทย	
จึงได้เริ่มดำเนินงานสืบค้นและรวบรวมข้อมูล	 เนื้อหาสาระทางอัตชีวประวัติ	 สถาปัตยกรรม	 จิตรกรรม	
ประติมากรรม	และมัณฑนศิลป์ของกลุ่มอาคารดังกล่าว	และนำมาเผยแพร่ในรูปแบบของ	 e-Museum	
หรือ	 “บ้านพิพิธภัณฑ์ทำเนียบรัฐบาล”	 ภายใต้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า	 http://museum.thaigov.go.th	 ซึ่ง	
ประกอบด้วยเนื้อหาหมวดใหญ่ๆ	ดังนี้			

 •	 หมวดกลุ่มอาคารอนุรักษ์

	 นำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมา	ตลอดจนความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของ
กลุ่มอาคารอนุรักษ์	 อันประกอบด้วย	บ้านนรสิงห์	 บ้านพิษณุโลก	และบ้านมนังคศิลา	 ซึ่งเป็นสถานที่ที่มี
ความสำคัญยิ่งของไทย		

		 บ้านนรสิงห์	เป็นสถานที่ราชการสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย	เนื่องจากเป็นสถานที่ทำงานของ
รัฐบาลไทย	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่พลเอก	
พลเรือเอก	 เจ้าพระยารามราฆพ	 (หม่อมหลวงเฟื้อ	พึ่งบุญ)	ประกอบด้วยอาคารต่างๆ	ที่มีความสง่างาม
สมบูรณ์แบบทางด้านสถาปัตยกรรม	จิตรกรรม	ประติมากรรม	และมัณฑนศิลป์	แสดงให้เห็นถึงความเป็น
ประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน				

	 บ้านพิษณุโลก	 เดิมชื่อ	 “บ้านบรรทมสินธุ์”	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล้าฯ	 ให้
ปลูกสร้างขึ้นโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 เพื่อพระราชทานให้กับมหาดเล็กส่วนพระองค์	 คือ	 มหา-
เสวกเอก	พลตรี	 พระยาอนิรุทธเทวา	 (ม.ล.ฟื้น	พึ่งบุญ)	 และทรงใช้เป็นที่เสด็จฯ	ส่วนพระองค์ในโอกาส
ทอดพระเนตรหรือทรงกีฬาต่างๆ	 แต่เดิมเคยใช้เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทย	
ปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกเมืองสำคัญของรัฐบาล		

		 ส่วนบ้านมนังศิลา	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างพระราชทานแก่
พระยาอุดมราชภักดี	 (โถ	 สุจริตกุล)	 ต่อมาในสมัยจอมพล	 ป.พิบูลสงคราม	 ได้ใช้เป็นบ้านพักรับรอง
อาคันตุกะของรัฐบาล	จากนั้นในปี	พ.ศ.	2518	สภาสตรีแห่งชาติได้ย้ายเข้ามาตั้งสำนักงานจนถึงปัจจุบัน	
และในป	ีพ.ศ.	2551	รฐับาลของ	พล.อ.สรุยทุธ	์จลุานนท	์ไดใ้ชส้ว่นหนึง่ของบา้นมนงัคศลิาเปน็หอเกยีรตภิมูิ
นายกรัฐมนตรี	 	

บ้านพิพิธภัณฑ์ทำเนียบรัฐบาล(e-Museum)
เรื่อง : วรรณี นุ่มนวล 
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ท่องโลกออนไลน์



		 ความโดดเด่นของการนำเสนอเนื้อหาในส่วนนี้	 คือ	สามารถชมภาพต่างๆ	แบบพาโนรามาได้ครบถ้วน	
360	องศา	

 •	 หมวดบุคคลสำคัญ

	 นำเสนอประวัติ	 และผลงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์	 เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของนายกรัฐมนตรี
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน		

 •	 หมวดแฟ้มภาพ

		 ชมภาพความวิจิตรตระการตาของสถาปัตยกรรมตึกไทยคู่ฟ้า	 บ้านมนังคศิลา	 บ้านพิษณุโลก		
ทั้งภายในและภายนอก	รวมทั้งบริเวณโดยรอบอาคาร	ราวกับได้เดินชมสถานที่จริงด้วยตนเอง		

	 นอกจากนี้	 ยังมีหมวดงานราชพิธีและงานพิธีการ	 หมวดสิ่งของเครื่องใช้	 หมวดของที่ระลึกจากผู้นำ
ต่างประเทศ	หมวดหนังสือและเอกสารสำคัญ	หมวดวีดิทัศน์	ภาพถ่าย	และเสียง	ฯลฯ			

	 บ้านพิพิธภัณฑ์ทำเนียบรัฐบาลนี้	 จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้	
การลดค่าใช้จ่ายในการสร้าง	 ดูแล	 และรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์จริง	 ลดความเสี่ยงต่อการ
สูญหายของข้อมูลและสิ่งของที่อาจจะเกิดขึ้นได้	 และสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เช่น	 การแสดงภาพ
เคลื่อนไหว	 การแสดงภาพแบบสามมิติ	 หรือการแสดงภาพแบบพาโนรามา	 มาใช้เพื่อเพิ่มสีสันในการ	
นำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจมากขึ้น	ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างพิพิธภัณฑ์หรือ
สร้างเป็นเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์	ตลอดจนจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กรไม่ให้สูญหายตลอดไป	

	 พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	 Museum	 หรือ	 e-Museum)	 คือ	 การนำเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 มาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบจัดเก็บและ
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์	 ทำให้การจัดการและเข้าถึงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล	 การจัดเก็บ	 การสืบค้นข้อมูลสามารถทำได้อย่าง
สะดวก	รวดเร็ว	และสามารถกระจายความรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้ทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกัน	
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จุดประกายจิตสาธารณะของเยาวชน 

	 หลายท่านที่ได้พาลูกหลานไปเที่ยวงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลที่ผ่านมาครั้งล่าสุดคงได้พบเห็นเยาวชน
ตัวน้อยในชุดลายพราง	 สวมหมวกลายพราง	 ผ้าพันคอสีฟ้า	 ยืนทำหน้าที่อย่างแข็งขัน	 ในตึกไทยคู่ฟ้า		
ตึกสันติไมตรี	ตึกนารีสโมสร	และสถานที่แห่งอื่นๆ	ของทำเนียบรัฐบาล	ในนามของ	“จิ๋วเรนเจอร์”	

	 “จิ๋วเรนเจอร์”	คือใคร	มาจากไหน	และทำหน้าที่อะไรบ้างคุณวิทเยนทร์	มุตตามระ	 เลขานุการรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	(นายสาทิตย์	วงศ์หนองเตย)	ผู้จุดประกายโครงการจิ๋วเรนเจอร์นี้	เป็นผู้ให้คำตอบ
ได้ดีที่สุด		



 •	 ก่อนเป็น	“จิ๋วเรนเจอร์”  

		 ในงานจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา		
5	ธันวาคม	2553	ณ	ชุมชนเอื้ออาทรคู้บอน	ภาพเด็กสวมเสื้อยืดสีดำ	ด้านหลังเสื้อมีข้อความว่า	 “ตำรวจจิ๋ว”	
เป็นที่สะดุดตาของผู้ร่วมงาน	

	 เด็กๆ	 ในชุมชนกลุ่มนี้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรและอื่นๆ	ภายในงาน	 จากการ
สอบถามได้ความว่า	 ภายในชุมชนเอื้ออาทรคู้บอน	 ผู้ใหญ่และเด็กได้ร่วมมือร่วมใจกัน	
จัดระเบียบในชุมชน	เพื่อดูแลชุมชนให้ปราศจากโจรขโมย	ยาเสพติด	การพนัน	และอบายมุข
ต่างๆ	ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะเรียกว่าตำรวจบ้าน	ส่วนเยาวชนจะเรียกว่าตำรวจจิ๋ว	 ชาวบ้านเล่าว่า
ตำรวจจิ๋วมีผลงานมากมาย	 เช่น	 ช่วยจับขโมยที่งัดแงะบ้าน	ช่วยเหลือไม่ให้คนผูกคอตาย	
แจ้งเตือนอัคคีภัยที่เกิดภายในชุมชน	

	 ด้วยคุณสมบัติที่เสียสละและมีจิตสาธารณะของเยาวชนกลุ่มนี้	 ตรงกับคำขวัญวันเด็ก
ปี	2554	“รอบคอบ	รู้คิด	มีจิตสาธารณะ”	คุณวิทเยนทร์	 เลขานุการรัฐมนตรี	จึงได้นำเรียน
นายกรัฐมนตรี	ขอนำเยาวชน	“ตำรวจจิ๋ว”	ชุมชนวัดคู้บอน	มาทำหน้าที่สำคัญในงานวันเด็ก
ที่ทำเนียบรัฐบาล	เพื่อเป็นการจุดประกายและปลูกจิตสำนึกเรื่องจิตสาธารณะให้แก่เยาวชน	

เรื่อง : เอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ 
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เลาะรั้วทำเนียบ





	 การเตรียมการใช้เวลาเพียง	 2	 สัปดาห์	 โดยเริ่มจากการตั้งชื่อ		
“จิ๋วเรนเจอร์”	 มาแทนชื่อเดิม	 จากนั้นได้มีการประสานกับตำรวจ	
เพื่อมาเป็นครูฝึกให้	 “จิ๋วเรนเจอร์”	 ในเรื่องระเบียบวินัย	 และการแสดง
ความเคารพ		

  

 •	 อนาคต	“จิ๋วเรนเจอร์”	

	 จากความสำเร็จของจิ๋วเรนเจอร์รุ่นแรก	ผู้ริเริ่มโครงการนี้คาดหวังว่า
จะมีจิ๋วเรนเจอร์รุ่นต่อๆ	 ไป	 เนื่องจากเยาวชนกลุ่มนี้มีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง	 เกรงกลัวการกระทำผิด	 ไม่มั่วสุมกับอบายมุข	 รวมทั้ง	
ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความเสียสละ	 มีจิตสาธารณะ	 เมื่อ
เติบโตขึ้นก็จะเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ	ไม่สร้างภาระให้แก่สังคม		

	 คุณวิทเยนทร์ฯ	 ได้ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า	 จิตสาธารณะเป็น	
พลังแฝงที่มีพลังมหาศาล	และมีอยู่ในตัวคนไทยอยู่แล้ว	เพียงแต่สังคม	
ต้องให้ความตระหนักและดึงพลังนี้ออกมา	 แล้วสังคมไทยก็จะเป็น
สังคมที่น่าอยู่ที่สุด		

...ตำรวจจิ๋วมีผลงานมากมาย เช่น ช่วยจับขโมยที่งัดแงะบ้าน 
ช่วยเหลือไม่ให้คนผูกคอตาย แจ้งเตือนอัคคีภัยที่เกิดภายในชุมชน... 
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	 ปีนี้นายกฯ	 อภิสิทธิ์	 ได้รับฟังความคิดเห็นจาก	
ผู้แทนสภานักเรียนไทย	และพูดคุยกับตัวแทนของ
เด็กๆ	จาก	4	จังหวัดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์	
ได้แก่	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 อำนาจเจริญ	 ลพบุรี	
และปัตตานี	 ซึ่งเด็กๆ	 มีคำถามและข้อเสนอแนะ
ต่อนายกรัฐมนตรีในหลายประเด็น	ยกตัวอย่างเช่น	

 ทำเนียบรัฐบาล	 เป็นสถานที่ที่ เด็กๆ	 และ	
คณุพอ่คณุแมใ่หค้วามสนใจมาเยีย่มชมเปน็ประจำ
ทุกปีในวันเด็กแห่งชาติ		

	 เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	
ทีเ่ดนิทางมาพบกบัเดก็ๆ	ทีน่ีท่กุป	ีหลงัเขา้มาบรหิาร
ประเทศ	 เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า	
นายกฯ	 อภิสิทธิ์จึงให้ความสำคัญกับเด็กมาโดย
ตลอด	 นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี	 ก็เป็นผู้ริเริ่มให้เปิดตึกนารี
สโมสรหรือศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลให้เด็กๆ	 มาพบ
กับโฆษก	 และเชิญนายกรัฐมนตรีมาร่วมงาน
วันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลตั้ งแต่สมัยนายชวน		
หลีกภัย	เป็นนายกรัฐมนตรี		

อนาคตของชาติ... 

เรื่อง : มุนินทร์นัทธ์ แก่กล้า ยุวโฆษก รุ่นที่ 6 

อยู่ในมือเด็ก

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถามถึงหลักการทำงาน
สู่ความสำเร็จของนายกรัฐมนตร ี

	 นายกรัฐมนตรี	 ตอบว่า	 1. ขยันทุ่มเทกับงาน  
ที่ทำ 2. มีความซื่อสัตย์ยึดประโยชน์ส่วนรวม   
3. สนใจศึกษาใฝ่รู้ 4. รับฟังความเห็นคนอื่น   
ฟังเสียงสะท้อน เชิญคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม   
เพื่อเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

 จังหวัดอำนาจเจริญ ถามเรื่องเทคนิคที่
ทำให้เรียนเก่ง  

 นายกรฐัมนตร	ีตอบวา่	แตล่ะคนใชว้ธิไีมเ่หมอืน
กัน ที่สำคัญคือพยายามทำความเข้าใจกับเรื่อง
ต่างๆ ที่เรียน ถ้าเข้าใจในที่สุดก็จะจดจำได้ ดังนั้น 
ความเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ และต้องเข้าใจใน
ภาพรวมของเรื่องก่อนที่จะดูรายละเอียดเพื่อไม่ให้
เสียเวลา 

 จังหวัดลพบุรี ถามเรื่องแรงบันดาลใจใน
การตั้งคำขวัญวันเด็กในปีนี้ 

	 นายกรัฐมนตรี	 ตอบว่า	มีแรงบันดาลใจจาก
กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ที่ทรงเน้นย้ำ  
ว่า พวกเราทุกคนจะต้องปฏิบัติตนด้วยความ  
ไมป่ระมาท ความ “รอบคอบ” กค็อืความไมป่ระมาท 
ขณะเดียวกัน “รู้คิด มีจิตสาธารณะ” ก็ เป็น
คุณลักษณะที่สำคัญในการเผชิญกับโลกยุค
ปัจจุบัน ซึ่งมีการแข่งขันสูงและมีข้อมูลข่าวสาร
มาก 

 และจังหวัดปัตตานี ถามเรื่องการดูแลลูก
และครอบครัว 

	 นายกรัฐมนตรี	 ตอบว่า	ต้องให้ความสำคัญกับ
เวลาของลูก ติดตามเอาใจใส่เรื่องการเรียนและ
กิจกรรมต่างๆ เมื่อไม่มีภารกิจการงาน ก็ให้เวลา
กบัครอบครวัเปน็อนัดบัแรก เพราะมคีวามรบัผดิชอบ
หลายสถานะ มีตำแหน่งเป็นทั้งพ่อ เป็นสามี และ
เป็นลูก จึงตั้งเป้าไว้ว่าการใช้ชีวิตของทุกสถานะ
ต้องทำให้ดีที่สุด 
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สานฝันสู่ทำเนียบ



	 เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...ความฝันของเด็กๆ	 เหล่านี้จะเป็นความจริงหรือไม่	 ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยว่า	 จะปูทางไว้ให้พวกเขาอย่างไร	

หากผู้ใหญ่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและวางรากฐานที่มีคุณภาพไว้ให้แก่เด็กๆ	 แล้ว	 กล้าฝันกอเล็กๆ	 ทุกกอก็จะเติบโตเป็นพันธุ์ไม้ที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

ต่อไป...	

	 น้องข้าวปั้น	 อายุ	 6	 ขวบ	 จากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก	 เล่าให้ฟังด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า	 “ไปเที่ยว  
หลายที่เลยครับ สนุกดี มีขนม และเกมเยอะแยะเลย แต่ที่ทำเนียบคนเยอะและร้อนด้วย ผมได้นั่งเก้าอี้
นายกฯ แค่แป๊บเดียวเองครับ และอยากให้มีวันเด็กทุกวัน”

	 เมื่อถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร	น้องข้าวปั้นตอบอย่างภูมิใจว่า	“เป็นเด็กดีครับ”

	 นอกจากนี้	 คุณพ่อคุณแม่ของน้องข้าวปั้นยังได้เสริมด้วยว่า	 การจัดกิจกรรมให้เด็กๆ	 ได้มีส่วนร่วม	
แบบนี้	ทำให้เด็กมีโอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์	กล้าแสดงออก	และกล้าคิดกล้าทำ		

 น้องเกม	 อายุ	 12	ปี	 จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์	 เล่าว่า	 ได้เข้าเยี่ยมชมภายในตึกไทยคู่ฟ้า	
รู้สึกประทับใจกับความสวยงาม	และสนุกกับกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นในงาน		

 “ชอบค่ะ อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ นอกจากความสนุกสนานแล้ว หนูยังได้ความรู้
ด้วย”

	 น้องเกมย้ำว่าจะตั้งใจเรียน	 เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศ	และอยากให้ทุกคนช่วยกันทำความดี	
ตั้งใจเรียน	และร่วมกันทำให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ตลอดไป	

	 น้องตั๊ก	อายุ	10	ขวบ	บอกว่า	มาทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้า	เพื่อจะได้เข้าชมตึกไทยคู่ฟ้า	และอยากนั่ง
เก้าอี้นายกรัฐมนตรี		

 “งานปีนี้สนุกมาก นอกจากจะได้นั่งเก้าอี้นายกฯ แล้วยังได้เล่นเกม และชมการแสดงด้วย” 

	 สำหรับสิ่งที่น้องตั๊กประทับใจมากที่สุด	 คือ	 การแสดงของวงดุริยางค์ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า	 เพราะ	
เป็นคนชอบดนตรี	น้องตั๊กพูดเหมือนกับเด็กๆ	ทุกคนว่า	จะตั้งใจเรียนและนำความรู้มาพัฒนาประเทศ		

	 คุณพ่อและคุณแม่ของน้องตั๊กยังได้เสริมว่า	ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่สำคัญที่สุดของเด็ก		

	 ปิดท้ายกับน้องรถหวูด	อายุ	12	ปี	จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	บดินทรเดชา	กล่าวว่า	มาทำเนียบ
ได้รับความสนุกและความรู้	 อยากให้เพื่อนๆ	ทุกคนได้มาเที่ยวบ้าง	 โตขึ้นไปอยากเรียนให้เก่ง	 เพื่อนำ
ความรู้ไปพัฒนาประเทศ	และเป็นเด็กดีให้คุณพ่อคุณแม่ดีใจ			

	 รถหวูดฝากบอกเด็กคนอื่นๆ	 ว่า	 “อยากให้ทุกคนเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี
ที่สุด” 

	 งานฉลองวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลในปีนี้	เด็กๆ	ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	สนุกและประทับใจมาก	
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	 หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขา-	

ธิการนายกรัฐมนตรี	 เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม	
2554	 อัญชลี	 วานิช	 เทพบุตร	 เลขาธิการนายก
รัฐมนตรีหญิงคนแรก	 ได้ริ เริ่มการจัดประชุม


ทางไกล	 (VDO	 Conference)	 ระหว่างนายก
รัฐมนตรี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ	 ผู้แทนส่วน
ราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้องในทุกเช้าวันศุกร์	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายกรัฐมนตรีติดตาม
ความก้าวหน้าของงานตามมติ	 ครม.	 และติดตาม
งานตามนโยบายของรฐับาล	ขณะเดยีวกนัประชาชน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย	 จะได้รับโอกาส


ในการเข้าร่วมประชุมทางไกลกับนายกรัฐมนตรี	
เพื่ อนำ เสนอข้อคิด เห็น	 ข้ อ เ รี ยกร้ อง	 และ


ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล	 ซึ่งจะนำไปสู่การให้ความ	

ช่วยเหลือ	 หรือปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน	

ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกป่ระชาชน	โดยการประชมุ
ทางไกลดังกล่าวมีการจัดขึ้นแล้วหลายครั้ ง		

ดังต่อไปนี้		


 



 •	 ครั้งแรก	 (วันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2554)

เรื่อง	 โครงการส่งเสริมปลูกยางพารา	800,000	 ไร่	
และการจ่ายเงินชดเชยจากปัญหาการก่อสร้าง	

ฝายราษีไศล	


 ผู้เข้าร่วมประชุม :
นายกรัฐมนตรี	 เลขาธิการ
นายกรฐัมนตร	ีปลดักระทรวงมหาดไทย	ผูอ้ำนวยการ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	 อธิบดี
กรมชลประทาน	 ได้ประชุมติดตามงานร่วมกับ	

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	หนองคาย	ผู้แทน
ส่วนราชการ	 และประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	
เรื่องโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่แห่งใหม่		

ระยะที่	 3	พ.ศ.	 2553	 -	 2555	และประชุมร่วมกับ	


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	ร้อยเอ็ด	ศรีสะเกษ	และ
ประชาชนในจังหวัด	 เรื่องการจ่ายเงินชดเชยจาก
ปัญหาการก่อสร้างฝายราษีไศล	


 สาระสำคัญ : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่
แห่งใหม่	 ระยะที่	 3	 พ.ศ.	 2553	 -	 2555	 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 6	 กรกฎาคม	 2553	 และ	
21	 ธันวาคม	 2553	 จำนวน	 800,000	 ไร่	 ภาค	

ตะวันออกเฉียง เหนือได้ รับการส่ ง เสริมการ	

ปลูกยางสูงถึง	500,000	ไร่		

	 รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริม	

การปลูกยางพารา	 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต	

ทั้งพันธุ์ยาง	ปุ๋ย	และเมล็ดพืชคลุมดิน	ใน	3	ปีแรก	
(พ.ศ.	 2554	 -	 2556)	ตลอดจนสนับสนุนเรื่องการ

บริหารจัดการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 โดยผู้ที่

เข้าร่วมโครงการต้องมีที่ดินและเอกสารสิทธิเป็น
ของตนเองไม่น้อยกว่า	 2	 ไร่	 และไม่เคยมีสวนยาง
มากอ่น	 โดยไดเ้ริม่เปดิรบัสมคัรเกษตรกรทีป่ระสงค์
เขา้รว่มโครงการไปแลว้ระหวา่งวนัที	่15	กมุภาพนัธ
์
2554	ถึง	15	มีนาคม	2554	

	 สำหรับการจ่ายเงินชดเชยจากปัญหาการ
ก่อสร้างฝายราศีไศลนั้น	 นายกรัฐมนตรีได้ติดตาม
การปฏิบัติราชการ	 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	 ร้อยเอ็ด	
และศรีสะเกษ	 ซึ่งก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้

อนุมัติจ่ายเงินให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
ในพื้นที่	 3	 จังหวัดไปแล้ว	 4	 ครั้ง	 เป็นเงินจำนวน		

ทั้งสิ้น	81,425,464	บาท		

เรื่อง : นันทิกาญจน์  สวัสดิ์ภักดี 
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ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วม 
ประชุมทางไกลกับนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็น ข้อเรียกร้อง  

และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือ  
หรือปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐบาลมีความห่วงใยและเร่งระดมความช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเต็มที่	 ส่วนข้อเรียกร้องที่ประชาชน
ต้องการจากรัฐบาล	คือการสร้างสันติสุขด้วยการ
เจรจา	 การสร้างหลุมหลบภัย	 การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม	 และการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนาม
การค้านั้น	 นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเชื่อมั่นว่า	
ขณะนีท้างจงัหวดั	กระทรวงมหาดไทย	และกองทพั
ได้ประสานการทำงานกันอยู่ตลอดเวลา	 ทั้งเรื่อง
ถนนหนทาง	 หลุมหลบภัย	 และแผนดูแลความ
ปลอดภัยของประชาชน	 โดยเฉพาะการสร้างหลุม

หลบภัยได้มอบหมายให้ทางจังหวัดใช้เงินทดรอง
ราชการที่มีอยู่ดำเนินการได้ทันที	 หากงบประมาณ
ไม่เพียงพอรัฐบาลจะสนับสนุนเพิ่มเติมให้	

 

 •	 ครั้งที่	 3	 (วันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2554)
เรื่องการปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อแรงงานนอก
ระบบ	

 ผู้เข้าร่วมประชุม :	 นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน	 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงแรงงาน	 และเลขาธิการสำนักงาน
ประกันสังคม	 ได้ประชุมติดตามงานร่วมกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา	สุราษฎร์ธานี	เชียงใหม่	แพร่	
ขอนแก่น	นครปฐม	ชลบุรี	ผู้แทนส่วนราชการ	และ
ประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบในจังหวัด	

 สาระสำคัญ :	 นายกรัฐมนตรีได้ติดตามความ
ก้าวหน้านโยบายสำคัญของรัฐบาล	 เรื่องประกัน

สังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ	 เนื่องจากรัฐบาล

ได้กำหนดให้การปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อ
แรงงานนอกระบบ	 เป็น	 1	 ในของขวัญ	 9	 ชิ้นของ
รัฐบาล	 ที่ให้แก่แรงงานนอกระบบ	 ในการที่จะมี
หลกัประกนัของชวีติตอ่ไปในอนาคต	โดยผูป้ระสงค์
เข้าประกันตนมีทางเลือกสองทางคือ	 1)	 จ่าย	 70	
บาท/เดือน	 รัฐสมทบให้	 30	 บาท	 รวมเป็นเบี้ย
ประกัน	 100	บาท/เดือน	ครอบคลุมสิทธิประโยชน์	
3	ดา้น	คอืการชดเชยรายไดเ้มือ่เจบ็ปว่ย	ทพุพลภาพ
และเสียชีวิต	 2)	 จ่าย	 100	 บาท/เดือน	 รัฐสมทบ	
ให้	 50	บาท	 รวมเป็นเบี้ยประกัน	 150	บาท/เดือน	
ได้สิทธิเหมือนกรณีแรก	 และเพิ่มเรื่องบำเหน็จ
ชราภาพ	 โดยในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าว
ชื่นชมประชาชนผู้ เข้าร่วมการประชุมที่ ได้ให้	
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์	 แสดงถึงความสนใจ	
และคำนึงถึงอนาคตของตนว่าจะต้องมีเงินออม	
และมีหลักประกันของชีวิต	

 •	 ครั้งที่	 2	 (วันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2554)
เรื่องสถานการณ์ปัญหาชายแดนไทย	-	กัมพูชา	

 ผู้เข้าร่วมประชุม : นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (นายบุญจง
วงศ์ไตรรัตน์)	 และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้
ประชุมติดตามงานร่วมกับ	 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรสีะเกษ	สรุนิทร	์ผูแ้ทนสว่นราชการ	และประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบ	

  สาระสำคัญ :	 นายกรัฐมนตรีได้ติดตาม
สถานการณ์ปัญหาชายแดนไทย	 -	 กัมพูชา	 และ	
ได้ให้ความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่ว่า	 การ
ประสานงานของทุกหน่วยงานมีความเป็นเอกภาพ	22



	 •	 ครั้งที่	 4	 (วันที่	 4	 มีนาคม	 2554) เรื่อง 	
การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

		 ผู้เข้าร่วมประชุม : นายกรัฐมนตรี รองนายก
รัฐมนตรี (สุเทพ เทือกสุบรรณ) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้
ประชุมติดตามงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ นนทบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ 
นครราชสีมา ผู้แทนส่วนราชการ และประชาชน 	
ในพื้นที่  

	 สาระสำคัญ : นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาล
ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เนื่องจากเป็นปัญหาที่ประชาชนมีความทุกข์ใจ
มาก เป็นปัญหาใหญ่ที่เรื้อรัง ความคาดหวังของ
ประชาชนคือ ทำอย่างไรไม่ให้ปัญหานี้ทำลาย 	
ทั้งครอบครัว ลูกหลาน สังคม และสุดท้ายทำลาย
ความมั่นคงของประเทศ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า 
รัฐบาลให้ความสำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ หนึ่ง  	
การแกไ้ขปญัหาแบบครบวงจร คอื การปราบปราม
และการป้องกัน และสอง การแก้ไขปัญหาต้อง 	
อยู่ในกรอบของกฎหมาย ทั้งนี้ จากสถิติในช่วง  	
2 ปีที่ผ่านมามีการจับกุมได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
รายใหญ่ และเครือข่ายที่ค้ายาเสพติด  

 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า ความ

สำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดต้องอาศัยการ
ทำงานที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ นายกรัฐมนตรีได้ขอให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพี่น้องประชาชน 	
ได้มีความตื่นตัวในปัญหายาเสพติดตลอดเวลา 
และทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหา 	
ยาเสพติด และหวังว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้น เพื่อ
อนาคตของประเทศชาติ บ้านเมือง และลูกหลาน
ของเรา 

	 •	 ครั้งที่	 5	 (วันที่	 11	 มีนาคม	 2554) เรื่อง
การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

	 ผู้เข้าร่วมประชุม : นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และปลัด
กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามงานร่วมกับ 	
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี ร้อยเอ็ด 
ยโสธร ผูแ้ทนสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และเกษตรกร
ในจังหวัด 

	 สาระสำคัญ : โครงการประกันรายได้ เป็น
นโยบายที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
รายย่อยให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดย
เปลี่ยนแปลงจากแนวทางเดิมคือการแทรกแซง
ตลาดสินค้าเกษตร โครงการประกันรายได้สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายสินค้าได้ใน
ราคาที่เหมาะสม เป็นไปตามกลไกตลาดในการ
สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในระยะยาว  
และช่วยลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
ในการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจากตัวเลขโครงการ
สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เพิ่มขึ้นถึง 3 - 4  
เท่า  

 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เกษตรกรและพี่น้อง 	
ในชุมชนต้องช่วยรัฐบาลสอดส่องดูแลไม่ให้เกิด
การทุจริตเพราะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนมีจำนวน
มาก ต้องอาศัยกระบวนการประชาคมตรวจสอบ 
ถ้าแจ้งเท็จถือว่าไม่ถูกต้อง ต้องถูกดำเนินคดี ทั้งนี้
เพื่อให้โครงการประกันรายได้มีความยั่งยืนต่อไป 
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